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Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um strandveiðar.

Frá Einari K. Guðfinnssyni.

1. Hefur verið lagt tölulegt mat á hvort strandveiðar hafi stuðlað að raunverulegri nýliðun
í sjávarútvegi eins og að var stefnt?

2. Hefur verið kannað hversu margir þeirra sem stundað hafa strandveiðar frá því að þær
hófust hafa áður selt frá sér kvóta?


